



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) ส่วนอุทยานแห่งชาติ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๑๗๓
E-mail:np๑๕cr@outlook.com

ที่ ทส ๐๙๒๕.๕/ ๕๖๘๗

วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม่)

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) ขอส่งสำเนาคำสั่ง ที่ ๐๕๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ มาเพื่อทราบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งผู้มีรายชื่อตามคำสั่งทราบและปฏิบัติ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายพุทธพจน์ คุประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕

สำเนา

คำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่)

ที่ ๑๕/๒๕๖๗

เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

ด้วยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) พิจารณาแล้ว เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ จำนวน ๕ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้

โดยปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติราชการให้อยู่ในความควบคุม กำกับดูแลของหัวหน้าพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ การเดินทางไปติดต่อราชการนอกสำนักงาน ให้ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับโดยผ่านการพิจารณาของหัวหน้าพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ก่อนทุกครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงนาม) พุทธพจน์ คุประสิทธิ์

(นาย พุทธพจน์ คุประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕

สำเนาถูกต้อง

(นายปณณวิชญ์ ภูริรักษ์พิติกร)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

บัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

แบบท้ายคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) ที่ ๙๕๔ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	ให้ไปปฏิบัติราชการ	หมายเหตุ
๑	นายบัณฑิต ภูริรักษ์พิติกร	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕	๔๖๓๔	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) ปฏิบัติราชการพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) อีกหน้าที่หนึ่ง	
๒	นายปิยะพงษ์ ศรีไชย	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕	๔๗๐๑	ปฏิบัติราชการพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) อีกหน้าที่หนึ่ง	
๓	นางสาวเบญจลักษณ์ ชื่นเจริญ	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕	๔๖๗๘	ปฏิบัติราชการพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) อีกหน้าที่หนึ่ง	
๔	นางสาวอภิรดา ธีระวงษ์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕	๔๕๙๗	ปฏิบัติราชการพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) อีกหน้าที่หนึ่ง	
๕	นายอายุวัฒน์ แก้วอ่อน	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕	๔๖๕๖	ปฏิบัติราชการพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) อีกหน้าที่หนึ่ง	